

**DIỄN VĂN**  
**KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN**  
**(2007 - 2017)**

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa quý thầy, cô giáo, cán bộ nhân viên cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

Hôm nay trong khí phấn khởi, thi đua của toàn ngành giáo dục, hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; đối với trường THPT Lê Duẩn chúng ta, niềm vui ấy dường như được nâng lên gấp bội, khi chúng ta đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập trường, 2007 -2017.

Lời đầu tiên, thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh nhà trường tôi xin gửi tới quý đại biểu, các vị khách quý lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày giáo Việt Nam, xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc quý thầy cô giáo cùng gia đình lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc các em học sinh đạt nhiều thành tích trong học tập và nhiều thành công trong cuộc sống!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả tỉnh; các Phường, Xã phía Nam của thành phố Buôn Ma Thuột là mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, một vùng ven thành phố yên ả, êm đềm; trong thời kỳ đổi mới đang chuyển mình mạnh mẽ và hướng tới hình thành Khu công nghiệp trong tương lai. Sự ra đời của trường THPT Lê Duẩn là sự quan tâm của Tỉnh, của thành phố Buôn Ma Thuột và của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cũng là tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Tự hào với truyền thống quê hương, hôm nay trong buổi lễ trọng thể này, chúng ta cùng nhau ôn lại những chặng đường đã qua với biết bao kỷ niệm sâu sắc.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến!

Cách đây 10 năm, ngày 22/3/2007 trường THPT Lê Duẩn được thành lập theo quyết định số 602/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nhớ lại ngày đầu mới thành lập; cơ sở vật chất của trường thật khiêm tốn, toàn trường chỉ có 1 dãy nhà gồm 21 phòng, vừa được dùng làm phòng học, vừa là phòng làm việc cho lãnh đạo nhà trường, phòng hội họp sinh hoạt của thầy cô giáo, phòng thí nghiệm thực hành, phòng vi tính và thư viện.

Ngày 15/8/2007, trong phiên họp đầu tiên chuẩn bị cho năm học mới chỉ có 9 thầy cô giáo gồm: Cô Nguyễn Thị Huyền, thầy Đặng Phan Sơn, cô Phạm Thị Bích Thuyền, thầy Phan Quốc Viện, thầy Nguyễn Thành Đạo, cô Đinh Thị Linh Đa, cô H'Pen Niê kđăm, cô H'Bep và thầy Hiệu trưởng; những ngày tiếp theo, giáo viên được bổ sung từ các trường và một số mới ra trường; ngày 25/8/2007, phiên họp Hội đồng sư phạm đầu tiên với 18 giáo viên thống nhất kế hoạch công tác chuẩn bị năm

học mới và Lễ khai giảng. Bằng tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và quyết tâm cao cùng với sự năng động, nhiệt tình của của đội ngũ lúc bấy giờ, nhiều thầy đã tự nguyện làm trợ lý cho hiệu trưởng, tự tay sắp xếp TKB, kéo dây mắc hệ thống loa máy chuẩn bị cho Lễ khai giảng; và rồi ngày 05/9/2007, Lễ khai giảng năm học đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp, khi ấy toàn trường chỉ có 14 lớp 10 với 644 học sinh, 23 thầy, cô giáo và 4 nhân viên.

Năm học đầu tiên với bao công việc bộn bề, biết bao khó khăn của một ngôi trường mới thành lập, vừa phải nhanh chóng ổn định tổ chức; vừa phải sắp xếp kiện toàn các tổ chức; tổ chức dạy học đảm bảo tiến độ chương trình...Ngày 25/10/2007 Chi bộ đảng được thành lập với 7 đảng viên, đồng chí Đinh Sỹ Đạt được Thành ủy Buôn Ma Thuột chỉ định làm Bí thư lâm thời chi bộ; Đoàn thanh niên cũng gấp rút Đại hội, cô Phạm Thị Bích Thuyền được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường THPT Lê Duẩn Nhiệm kỳ đầu tiên. Công đoàn nhà trường được thành lập, cô Nguyễn Thị Huyền được phân công phụ trách Công đoàn. Với tinh thần vì học sinh thân yêu, các thầy cô giáo đã dốc hết tâm sức, trí tuệ và tình yêu thương cho các em học sinh, Ban chấp hành đoàn trường với người bí thư đầu tiên cô Phạm Thị Bích Thuyền đã cố gắng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để tạo không khí vui vẻ, đoàn kết, gắn bó. Những hình ảnh về hội thi “thi Giọng hát hay, thi đấu thể thao, chào mừng các ngày lễ vẫn còn in đậm trong mỗi chúng ta, những người đặt nét chấm phá đầu tiên cho sự phát triển của nhà trường.

Năm học đầu tiên ấy trong khó khăn, thiếu thốn nhưng cả thầy và trò đã vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có được điều ấy không thể không nhắc đến sự đóng góp của thế hệ những thầy cô giáo đầu tiên của nhà trường: cô Nguyễn Thị Huyền, thầy Đặng Phan Sơn, cô Phạm Thị Bích Thuyền, thầy Phan Quốc Viện, thầy Phan Văn Hùng, thầy Nguyễn Thành Đạo, cô Đinh Thị Linh Đa, thầy Nguyễn Thành Đạo, cô H’Pen Niê Kđăm, thầy Trần Thế Bảo, thầy Trương Thương, cô Nguyễn Thị Nữ, cô Trần Thị An Nhiên, cô H’ PLiêr Niê KĐăm, cô Nguyễn Thị Thủy, thầy Nguyễn Trọng Nghĩa, thầy Lê Văn Linh, thầy Nguyễn Văn Bảy, thầy Phạm Ngọc Khuông, cô Nguyễn Thị Thu Thủy, cô Nguyễn Thanh Nga, cô Trịnh Thị Hà, thầy Vũ Xuân Hợi; Thế hệ đầu tiên ấy đến nay dù đang công tác tại trường hay đã chuyển đi nơi khác, hoặc đã nghỉ hưu vẫn luôn là những thầy cô tâm huyết, say mê và giữ được vị trí tiên phong trong công tác giáo dục.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến!

Được sự quan tâm của UBND Tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Thành phố Buôn Ma Thuột; năm học 2011-2012 trường có thêm dãy phòng học thứ hai và dãy nhà làm việc; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tiếp tục đầu tư, bổ sung hàng năm. Đến nay đã có đủ phòng học một ca; có phòng thí nghiệm thực hành Vật lý – Công nghệ; phòng thí nghiệm thực hành Hóa - Sinh, 2 phòng máy vi tính với 50 máy tính nội mạng; 2 phòng học trình chiếu; phòng thư viện có 5 máy tính nội mạng; 20 phòng học được trang bị màn hình ti vi; có khu giáo dục thể chất, dãy nhà làm việc

cho lãnh đạo nhà trường, phòng hội họp sinh hoạt cho thầy cô giáo; bước đầu đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho công tác dạy học.

Trong những năm qua nhà trường luôn chú trọng tập trung xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng giảng dạy, mặc dù điểm tuyển vào trường rất thấp so với nhiều trường trong thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng tỉ lệ tốt nghiệp luôn đạt và vượt so với mặt bằng chung của Tỉnh; số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh năm sau nhiều hơn năm trước; số học sinh thi đỗ vào các trường đại học ngày càng tăng. Nhiều em đã trở thành Kỹ sư, Bác sĩ, Sĩ quan trong lực lượng vũ trang, nhiều em tiếp bước thầy cô trở thành những người “*uơm mầm*”, “*gieo hạt*”, trong số đó có em đã trở thành giảng viên trường Đại học. Những thành quả đầu tiên ấy dấu còn nhỏ bé song có ý nghĩa quan trọng trong chặng đường phấn đấu tiếp theo của nhà trường.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ giáo viên cũng ngày càng lớn mạnh, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì học sinh. Công tác bồi dưỡng giáo viên được nhà trường hết sức quan tâm. Hiện nay nhà trường đã có 19 thầy cô giáo có trình độ Thạc sĩ (Chiếm tỉ lệ hơn 27%), 4 thầy cô đang học Thạc sĩ; thầy Phan Bá Lê Hiền đang đang làm nghiên cứu sinh; nhiều thầy cô giáo đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thầy Nguyễn Văn Bảy đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc; cô Lương Thúy Lan đạt giải Ba toàn quốc trong Hội thi giáo án tích hợp liên môn và hướng dẫn học sinh đạt giải khuyến khích toàn quốc về vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

Trải qua 10 năm, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh và đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó của thầy và trò nhà trường, trường THPT Lê Duẩn đã từng bước xây dựng và phát triển, tạo được niềm tin cho nhân dân và học sinh các Phường, xã phía Nam của thành Phố Buôn Ma Thuột.

Các tổ chức Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Tổ chức Công đoàn nhà trường đã phát huy được vai trò, tạo được sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ cơ quan, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của anh chị em, đồng thời tổ chức cho cán bộ giáo viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành. Những năm qua, Công đoàn liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Năm học 2015-2016 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động. Đoàn trường đã xây dựng được nền nếp, kỷ cương cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời tổ chức được nhiều hoạt động, nhiều sân chơi thu hút được thanh niên và có tác dụng giáo dục mạnh mẽ. Thông qua đó hình thành tác phong tự tin – thanh lịch – năng động – sáng tạo cho học sinh THPT Lê Duẩn. Ghi nhận tinh thần vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hai năm học năm 2015-2016 và 206-2017 được Tỉnh đoàn tặng Bằng

khen cho tập thể và 02 bằng khen cho cá nhân thầy Nguyễn Đình Vinh - Bí thư đoàn trường.

Chi bộ nhà trường ban đầu có 7 đảng viên đến nay đã có 32 đảng viên, (tăng 4,6 lần) liên tục nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, được Thành ủy Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen, riêng đồng chí Bí thư Chi bộ được Tỉnh Ủy tặng Bằng khen.

Với những kết quả đã đạt được, nhà trường đã liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến và năm học 2015-2016 trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, được UBND Tỉnh tặng bằng khen.

Sự trưởng thành và thành công không tự nhiên đến, mà nó được vun trồng, xây đắp bằng tâm huyết và trí tuệ, bằng mồ hôi và nước mắt, bằng ý chí và nghị lực, bằng niềm vui và cả nỗi buồn theo năm tháng. Kỷ niệm 10 năm cũng là một khoảnh khắc để chúng ta dừng lại, dừng lại để nhìn rõ mình hơn, yên lặng lắng nghe trong tự trái tim mình, suy ngẫm, thấu hiểu những trải nghiệm và đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu, coi đó như hành trang quan trọng nhất để bước tiếp những bước đi vững chắc trong chặng đường tiếp theo:

Đó là bài học về Chữ tâm – Chữ tài và tình; bài học về sự đoàn kết gắn bó để vượt qua mọi khó khăn; bài học về công tác cán bộ, công tác xây dựng đội ngũ; bài học về công tác lãnh đạo của chi bộ đảng; công tác xã hội hoá giáo dục, biết phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác giáo dục học sinh.

Mỗi thầy – cô phải là sự toả sáng của phẩm hạnh, là bình minh của trí tuệ, là biển cả dạt dào của lòng yêu thương và sự bao dung.

Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh là những viên gạch quý giá để xây dựng nên một ngôi trường - một môi trường giáo dục của thời kỳ đổi mới.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các thế hệ thầy giáo, cô giáo và các em học sinh!

Đất nước ta đã và đang bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Buôn Ma Thuột đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành Trung tâm vùng Tây Nguyên, vững bước trên con đường đổi mới mà Đảng ta đã lựa chọn, quá trình ấy đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức. Để góp phần vào sự nghiệp chung đó, giáo dục và đào tạo phải không ngừng vươn lên, theo kịp và đi trước thời đại, bởi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, chính là chìa khoá của sự phát triển. Ý thức được tầm quan trọng đó, trường THPT Lê Duẩn đã không ngừng nỗ lực vươn lên và từng bước khẳng định mình.

10 năm qua, sự đóng góp của các thầy-cô thật lớn lao, nó thực sự là nền tảng, là nhân tố đảm bảo sự thắng lợi của nhà trường chúng ta. Có được ngày hôm nay, chúng ta đã nếm trải bao bước thăng trầm của cuộc sống. Khi đứng trên bục giảng, trước học sinh thân yêu, chúng ta phải vượt qua mọi sự phiền muộn, lo âu trước những khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống thường nhật để đưa các em vào thế giới của niềm vui, cái đẹp đến với rừng tri thức, biển yêu

thương. Để rồi hạnh phúc được thăng hoa khi chúng ta chứng kiến sự thành đạt của bao thế hệ học sinh.

Cùng với sự đổi thay của đất nước, trường THPT Lê Duẩn cũng không ngừng đổi thay và phát triển. Nhiều thế hệ học sinh đã ra trường đem sức lực và trí tuệ đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Các thế hệ giáo viên ngày ấy bây giờ đều cương vị khác nhau, môi trường làm việc khác nhau nhưng vẫn đang âm thầm và miệt mài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Nhiều thầy cô giáo nay đã chuyển sang môi trường mới vẫn luôn nhớ về mái trường Lê Duẩn những ngày khó khăn, thiếu thốn, nhưng đậm ấm và yêu thương.

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường là dịp chúng ta nhìn lại quá khứ để thấy được những gian khó và cả những nỗ lực vươn lên của thầy và trò trường THPT Lê Duẩn. Chúng ta có quyền tự hào về mười năm ấy!

Một thời kỳ mới đã mở ra đối với trường THPT Lê Duẩn, một chặng đường tương lai đầy hứa hẹn, đang chờ đón sự cống hiến của đội ngũ kỹ sư tâm hồn. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” – câu nói của Bác Hồ kính yêu, hoà quyện với bài ca trồng người sáng lên một tin, một tình yêu, một giai điệu bất diệt của mùa xuân đất nước.

Mười năm trôi qua, 10 lần trồng trường khai giảng năm học mới đã vang lên, hàng ngàn HS đã trưởng thành, 10 năm xây dựng và phát triển của trường đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ nhưng chúng ta đã khẳng định vị thế hiện tại và định hướng cho tương lai. Nhưng những chặng đường tiếp theo mới quan trọng và đầy đủ ý nghĩa hơn. Tiếp nối truyền thống về vang 10 năm qua, thế hệ thầy và trò nhà trường hôm nay nguyện cống hiến tất cả tâm, sức và trí tuệ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xây dựng trường THPT Lê Duẩn thành một địa chỉ tin cậy, một điểm sáng về giáo dục phía Nam của Thành phố Buôn Ma Thuột. Quyết tâm xây dựng trường THPT Lê Duẩn đạt chuẩn Quốc gia trong một thời gian không xa, đó là lời hứa danh dự và cũng là lòng biết ơn đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, là sự tri ân với các thế hệ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo sở GD&ĐT, lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các thế hệ cựu học sinh và nhân dân các phường xã phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột .

Trong giờ phút đây hân hoan và tự hào này, cho phép tôi thay mặt Ban tổ chức, thay mặt Chi bộ đảng, Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường, xin được bày tỏ niềm hạnh phúc, lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến sự hiện diện của các cấp lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh trong buổi lễ hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc nhà trường chúng ta vững bước trên con đường phát triển, với một niềm tin thắng lợi!

Xin trân trọng cảm ơn!

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 11 năm 2017

**HIỆU TRƯỞNG**

*(Đinh Sỹ Đạt)*